

บทคัดย่อ

ปัญหานักศึกษาค้าประเวณี นับว่าเป็นปัญหาสำคัญซึ่งเป็นที่สนใจของทุกๆฝ่าย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัญหานักศึกษาค้าประเวณีที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ คือ ทุกข์ภาวะด้านร่างกาย ทุกข์ภาวะด้านจิตใจ และทุกข์ภาวะด้านสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และแสวงหาแนวทางในการจัดสวัสดิการของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานบันอุดมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และทำการสัมภาษณ์เฉพาะ นักศึกษาชายระดับอนุปริญญา อายุ 20 ปี เคยทำงานอยู่ที่บาร์เกย์เป็นเวลา 1 ปี ปัจจุบันได้ออกจากวงจรมานี้แล้ว และ นักศึกษาหญิงระดับอนุปริญญา อายุ 21 ปี เป็นเด็กเลี้ยงของเจ้าของผับแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่เป็น Recruiter ชักชวนเพื่อนเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี

ผลการศึกษาพบว่า การค้าประเวณีของนักศึกษามีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีราคาและความนิยมของผู้ใช้บริการไม่เท่ากัน จากการพูดคุยกับผู้ที่เคยอยู่และยังคงอยู่ในวงจรมานี้ทำให้ทราบว่า ตัวเลขจำนวนนักศึกษาค้าประเวณีมีเพิ่มขึ้นจนน่าวิตก กล่าวคือ สถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษามีนักศึกษาค้าประเวณีในปี พ.ศ.2541 ประมาณ 10-13 คน ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 40-50 คน ในปี พ.ศ.2545 และคาดว่ายังมีอีกมากที่ไม่สามารถสำรวจพบ

สาเหตุที่นักศึกษามาทำอาชีพค้าประเวณีก็เนื่องจากฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนัก มีพี่น้องหลายคน พ่อกับแม่เป็นเกษตรกร จึงต้องเรียนหนังสือไปด้วยทำงานไปด้วย เมื่อรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย บางครั้งก็มีปัญหาเกี่ยวกับที่ทำงานอื่น จึงต้องมองหางานที่อื่น เมื่อมีเพื่อนมาชักชวนไปทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งจึงตัดสินใจไปทำกับเพื่อน เพราะเห็นว่าได้ทิปดีมาก ได้ทำงานกับคนที่มิอะไรเหมือนกันก็คงเข้าใจกันดี และอยากลองทำด้วยความ "อยากรู้อยากลอง" หลายคนเริ่มต้นด้วยการทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟ จนเริ่มรู้สึกที่เงินที่ตนได้รับเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ขึ้นไปเดินแล้วมันช่างแตกต่างกันมาก ทำให้มีความรู้สึกอยากขึ้นไปเดินบนเวที และทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าเป็นนักเต้นต้องให้แขกออฟได้ทุกคน ซึ่งต่างจากเด็กเสิร์ฟที่จะให้ออฟหรือไม่มันเขาไม่ได้บังคับ

นักศึกษาค้าประเวณี หรือที่เรียกในหมู่นักทำอาชีพนี้ว่า "เด็ก work" แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีสังกัด และกลุ่มที่เป็นอิสระ

การทำงานของเด็ก Work มีสังกัด จะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป โดยเฮีย (คนที่ดูแลสังกัด) จะเป็นคนหางานเข้ามาให้และหักรายได้ออกไปส่วนหนึ่ง แยกส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพฯหรือบางที่ก็เป็นคนละครึ่ง ซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีน ในกรณีที่มีงานเข้ามา เด็กจะรับงานหรือบอกปิดก็ได้ แต่มีข้อห้ามว่า "ห้ามรับงานเองเด็ดขาด การรับงานทุกครั้งต้องผ่านเฮีย" บางครั้งเด็กก็ออกไปหาแขกตามสถานบันเทิง โดยไปกันเป็นกลุ่ม แต่มีคนไปคุมด้วย รายได้ส่วนนี้จะถือเป็นรายได้เสริม เด็ก Work ต้องตรวจเลือดทุกๆ 2 เดือนและต้องเอาไปผลการตรวจโรคไปให้แขกดูก่อนรับงาน

ส่วนการทำงานของเด็ก Work อิสระ ส่วนมากจะมีสาวประเภทสอง (กระเทย) ที่เป็นเพื่อนในกลุ่มนำทีม โดยส่วนใหญ่จะออกไปหาแขกตามสถานบันเทิงต่างๆ การขายบริการจะมีการต่อรองกันเองหรือต่อรอง

ผ่านบ่อย (พนักงานเสิร์ฟในสถานบันเทิง) เมื่อตกลงราคาเรียบร้อยแล้วจึงพาเด็กไปดูตัวที่โต๊ะแขก รายได้ส่วนหนึ่งจะต้องแบ่งให้กระเทยเพราะเป็นคนติดต่อแขกให้ เด็ก Work อีสระจะไม่มียกฐะไรมากมาย ไม่มีการตรวจเลือกทุกสองเดือน ทุกคนต้องดูแลตัวเอง หากต้องการมีงานก็ต้องหาเอง ที่สำคัญเด็ก Work อีสระค่อนข้างเสี่ยงต่อการถูกข่มขู่ (แบล็คเมลล์) จากผู้มีอิทธิพล ดังนั้นเด็ก Work อีสระหลายคนจึงย้ายเข้ามาอยู่ในสังกัด

เด็ก Work ได้รับทุกซ์ภาวะด้านร่างกายโดยตรง เพราะต้องทำงานจนดึก บางทีกลางวันก็ต้องรับแขกหรือออกไปเที่ยว และยังคงเรียนตอนเช้า ทำให้ร่างกายอ่อนแอและอ่อนเพลียมาก อีกทั้งไม่สามารถที่จะเลือกลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ แขกบางคนก็ทำทารุณ บางคนไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย บางครั้งก็ถูกเบี้ยวเงินหรือจ่ายเงินไม่ครบตามที่ตกลง บางคนถูกเอารถเอาเปรียบจากนายจ้าง เช่น การหักเงินเดือนเมื่อเข้าทำงานสายนับเป็นนาที่ หรือมีการเดินโชว์แล้วไม่สามารถขึ้นเดินได้เพราะไม่สบายหรือมีคนที่ยักเข้ามาที่ร้านทำให้กลายเป็นคนคิดมาก กลัวว่าจะถูกทำร้ายหรือถูกทารุณ กลัวเป็นโรคติดต่อ รวมทั้งกลัวพ่อแม่ที่บ้านรู้ กลัวเพื่อนและครูหรืออาจารย์ที่โรงเรียนรู้แล้วจะถูกไล่ออก หมดอนาคต กลายเป็นทุกซ์ภาวะทางด้านจิตใจและทุกซ์ภาวะด้านสังคม ดังนั้นเมื่อเด็ก Work สามารถพัฒนาตนเองในเรื่องอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการจนเมื่อถึงจุดอิ่มตัว คือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ และอยากจะทำเลิกการเป็นเด็ก Work แต่ก็เลิกไม่ได้เพราะกลัวว่าเลิกแล้วจะไม่มีเงินใช้ จึงต้องการมีคนส่งเสียค่าใช้จ่ายหรือคนเลี้ยง ในกรณีนี้หากเสียเห็นสมควรก็จะหาคนเลี้ยงให้ แล้วเฮียก็จะหาคนใหม่เข้ามาทำงานแทน